

Số: 04 /DSVN-TB

Quảng Nam, ngày 04 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ducksan Vina

Mã số doanh nghiệp: 4001032918, đăng ký lần đầu ngày 25/06/2015, thay đổi lần thứ 4 ngày 18/10/2019

Cơ quan cấp Mã số doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp: 724 người

Trong đó, số lao động nước ngoài: 29 người

Địa chỉ: Lô C1, KCN Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Điện thoại: 0235.246.0001

Email: hr@ducksanvina.com

Thời hạn giấy phép kinh doanh/ hoạt động: Không có thời hạn

Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài: Sản xuất sợi, vải, dệt, nhuộm

Doanh nghiệp/tổ chức chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam vào làm việc tại các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc : Chuyên gia

(i) Chức danh công việc : Giám Đốc chuỗi cung ứng, Kiểm soát và Kế hoạch sản xuất

(ii) Số lượng (người) : 01 người

(iii) Thời gian làm việc : Làm giờ hành chính ; Dự kiến bắt đầu làm việc từ ngày 19/03/2024.

(iv) Hình thức làm việc : Thực hiện hợp đồng lao động

(v) Địa điểm làm việc : Lô C1- KCN Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Mô tả công việc, chức danh công việc: Xây dựng quy trình sản xuất , quy trình có sự kết nối với các bên liên quan như triển khai sản xuất, kiểm soát chất lượng đầu ra. Quy trình này sẽ được phổ biến tới các bộ phận cấp dưới như quản lý sản xuất, trưởng ca sản xuất,... nhằm triển khai các bước đánh giá, giám sát cũng như thực hiện một cách hiệu quả nhất. Là người chịu trách nhiệm chính tới chất lượng của thành phẩm cuối cùng. Do đó, họ cần lên kế hoạch giám sát sản xuất để đảm bảo mục tiêu về số lượng, cũng như

tiến độ và chất lượng sản phẩm. Khi hoàn thành bản kế hoạch và thông qua Ban giám đốc doanh nghiệp. Giám Đốc chuỗi cung ứng, Kiểm soát Vận hành và Kế hoạch sản xuất tiến hành phổ biến với đội ngũ nhân viên, đảm bảo tất cả mọi người nắm được. Sau đó, các tổ trưởng sẽ tiến hành phân công công việc cho từng người để đáp ứng kế hoạch đề ra. Trong quá trình sản xuất, Giám Đốc chuỗi cung ứng, Kiểm soát Vận hành và Kế hoạch sản xuất cần trực tiếp theo dõi, đánh giá và có những giải pháp linh hoạt để xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo không làm trì trệ quá trình và chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Triển khai kế hoạch sản xuất, phân công công việc phù hợp tới từng bộ phận, truyền cảm hứng, tạo động lực cũng như đôn đốc đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, đúng tiến độ, quy trình và đảm bảo những tiêu chí đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra quản lý trang thiết bị, nguyên liệu hàng hóa, cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp nhằm phát hiện và kịp thời sửa chữa, tránh làm gián đoạn quy trình sản xuất, đồng thời đảm bảo an toàn cho người lao động. Quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng và các quy định liên quan. Quản lý toàn bộ hoạt động của chuỗi cung ứng, là một phần quan trọng trong quản lý sản xuất và đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng thời hạn, đúng chất lượng và đáp ứng được nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng. Việc quản lý chuỗi cung ứng bao gồm các hoạt động từ việc mua nguyên liệu và vật tư, đến sản xuất và vận chuyển sản phẩm cho khách hàng. Giám đốc chuỗi cung ứng còn đảm nhiệm việc phát triển mối quan hệ (bao gồm việc liên lạc và thương lượng) với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Họ đàm phán với nhà cung cấp nhằm giảm thiểu chi phí nguyên liệu thô, chi phí vận chuyển nguyên liệu và phát triển các quy trình theo dõi hiệu suất. Bên cạnh đó, phải có trách nhiệm tối ưu hóa quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng để tiết kiệm ngân sách tối đa cho doanh nghiệp. Ngoài những nhiệm vụ trên, Giám Đốc chuỗi cung ứng, Kiểm soát và Kế hoạch sản xuất cũng sẽ thực hiện những nhiệm vụ khác khi cần thiết, theo yêu cầu trực tiếp của giám đốc điều hành hoặc lãnh đạo cấp cao hơn.

- Yêu cầu về trình độ: Có bằng Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ dệt may

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có ít nhất 5-10 năm kinh nghiệm đã từng làm việc với chức danh Giám Đốc chuỗi cung ứng, Kiểm soát Vận hành và Kế hoạch sản xuất tại các công ty liên quan đến ngành may mặc, dệt nhuộm.

- Yêu cầu khác: Yêu cầu giao tiếp thông thạo tiếng Anh và tin học thành thạo để làm việc trực tiếp với người nước ngoài, đối tác và lãnh đạo tại công ty mẹ ở Hàn Quốc và Sri Lanka. Có kỹ năng điều hành quản lý cấp dưới, kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc hiệu quả, nhanh nhẹn trong việc xử lý các hoạt động liên quan đến các hoạt động sản xuất và chất lượng hàng hóa.

- Mức lương : 800 USD- 1000 USD / 19 triệu VND – 25 triệu VND

- Hạn nộp hồ sơ : trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng tuyển dụng .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS

Đại diện doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2